

เรื่องปลุกระดมความรัก ลูกเสือชาวบ้านยุค 'เป็นกลาง'

การเยียวยารักษาความบอบช้ำทั้งร่างกายและหัวใจของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวที่ปรากฏอยู่ขณะนี้ เพราะการแก้ที่ 'ปม' จริงๆ นั้นยังมองไม่เห็น แคมป์ยิ่งซับซ้อน ขมวดเกลียวแน่นมากขึ้นไปทุกที

และบัดนี้ อีกด้านหนึ่งนั้น ได้ปรากฏพลังของ 'ลูกเสือชาวบ้าน' ที่หลายคนอาจลืมพวกเขาไปแล้ว!!

"อย่าว่าแต่คนทั่วไปจะลืมเรา ลูกเสือชาวบ้านเองก็ยังลืมตัวเองไปเหมือนกัน หรือหลับไปแล้วก็มี ด้วยภาระที่ต้องทำมาหากิน เพราะลูกเสือชาวบ้านเป็นประชาชนคนธรรมดา ไม่เหมือนกับตำรวจที่เราเห็นกันอยู่ในสังคม แต่งเครื่องแบบ แต่ลูกเสือชาวบ้าน ถ้าไม่มีเรื่องราวที่เป็นวิกฤติของบ้านเมือง ไม่ผูกหรือ...ผ้าพันคอ"

ถ้อยแถลงของ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยทำหน้าที่พิทักษ์อธิปไตยไทย ในฐานะ 'ตชด.' ที่เราเรียกขาน

วันนี้ พล.ต.ท.สาโรจน์ ปัญญา พร้อมกับสมัครพรรคพวกอีกทั่วประเทศ นับหมื่น-แสน และอาจจะเป็นล้านกำลังตื่นและลุกขึ้นมาผูกผ้าพันคอสีแดงผืนนั้น อันเป็นสัญญาณว่าได้เวลา...ทำงาน!!

'ลูกเสือชาวบ้าน' เกิดจากปฏิบัติการ 'แย่งธงหัวใจประชาชน คืนแก่สถาบัน' ของ 'ลูกเสือสากล' มาฝึก

ประชาชนในพื้นที่ โดย พล.ต.ท.สมควร หริกุล (ยศขณะนั้นเป็น พล.ต.ท.) ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2514 ขณะดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 4 ค่ายเสด็จรัชนูยุทธ (อุดรธานี) ก่อนเกษียณอายุราชการและเสียชีวิตในปี 2546 ที่ผ่านมามีด้วยเล็งเห็นว่า การกดดันทางทหารอย่างเดียวในการปราบปราม 'ภัยคอมมิวนิสต์' มิสามารถสำเร็จได้โดยง่าย ดังนั้นการเป็นฝ่ายถือไฟเหนือกว่าได้คือการทำให้ประชาชน 'เป็นพวกเดียวกัน'

ที่สุดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านก็ได้รับเข้ามาไว้ใน 'พระบรมราชานุเคราะห์' และแพร่ขยายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จากการสนับสนุน ทั้งภาครัฐและเอกชน จนถึงปัจจุบัน

และวันนี้ต่อกรณีปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ ลูกเสือชาวบ้าน จึงมีอาจนั่งนอนใจ!!

ดังนั้นที่ 'ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์' หรือ 'ศปก.ลส.ชบ.' ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารภายในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน

นับตั้งแต่ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้เกิดขึ้นเมื่อต้นปี การเคลื่อนไหวของกลุ่มลูกเสือชาวบ้านจึงปรากฏชัดเจนนขึ้น



พล.ต.ท.สาโรจน์ ปัญญา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการประชุม ปรีชาทหารหรือกับบรรดาลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือปัญหาภาคใต้ ซึ่งครั้งหนึ่งถึงขนาดนัดชุมนุมกันที่ จ.ยะลา เพื่อจัดงานคืนสู่เหย้า และเพื่อปลุกระดมเพื่อนลูกเสือให้ฟื้นขึ้นมา และคาดว่าจะมีลูกเสือชาวบ้านร่วมชุมนุมนับหมื่นชีวิต แต่ทางรัฐบาลได้ระงับไว้เนื่องจากเป็นห่วงความปลอดภัย

"ทางรัฐบาลบอกว่าอย่าเพิ่ง เดี่ยวมันจะไปกันใหญ่ เพราะการลงไป คน

หมื่นคนไม่ธรรมดา มันอาจจะบานปลายไปได้ ผมก็เห็นใจทางรัฐบาลว่าเป็นห่วง"

นั่นคือ แนวคิดแรกที่เก็บทับไป แต่ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงปรารถนาให้ลูกเสือชาวบ้านออกมาแสดงความรักสามัคคี ความห่วงใยที่น้องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลูกเสือชาวบ้านจึงได้ถูกขยับเปิด

โดยทางคณะกรรมการบริหารลูกเสือชาวบ้าน มีมติให้จัดการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 -21.00 น. ที่ท้องสนามหลวง

"เราจะออกมาแสดงพลังเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันครับ คราวนี้...เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างคนในชาติด้วยกัน ไม่ให้เกิดความแตกแยก เพราะลูกเสือเราเองก็มีคนทุกศาสนา มุสลิมเราก็มี"

ทว่า คำว่า 'คราวนี้' ของ พล.ต.ท.สาโรจน์ จึงเสียงไม่ได้ที่จะมีคำตามตามมาถึง 'คราวก่อน' ที่ลูกเสือชาวบ้านเคยลำแดงพลังมาแล้วในเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 อันเป็นยุคแห่งการเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายที่เรียกว่า 'ซ้าย' กับพลังอนุรักษ์นิยม ที่นำโดยนักศึกษา

ขณะที่ฝ่าย 'ขวา' คือกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน และอีกหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มนวพล กลุ่มกระทิงแดง อันเป็นแนวร่วมรัฐบาลต่อต้านคอมมิวนิสต์ โดยความเข้าใจว่าครั้งนั้น เหล่านักศึกษาจะทำการล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยพันธกิจหลักเพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้ง 'ฝ่ายขวา' จึงได้เปิดยุทธการล้อมปราบขบวนการนักศึกษาอย่างรุนแรงยิ่ง ซึ่ง ผอ.ลูกเสือคนนี้ ก็ยอมรับ

"ลูกเสือชาวบ้านเป็นขบวนการนอเนก เพราะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ ยุคนั้นมันมีแค่ข้อ

บขชา นักศึกษาเป็นชาย ออกมา
เจอกับขวามันก็ยุ่งนะสิ แต่ที่กระทำ
บนักศึกษานี้มันไม่ใช่ลูกเสือทุกคน
ะ เป็นบางคนเท่านั้น"

มาคราวนี้ ในจังหวัดที่บรรยากาศ
องความรู้สึกนึกคิดของคนไทยต่อ
ญาชายแดนภาคใต้ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่
มโหฬารของการแบ่งแยก 'ชาย-ขวา' อย่าง
ชัดเจน เห็นได้จากจากการแสดงอารมณ์
กันตามหน้าเวบบอร์ดทั่วไปแล้ว
แม้แต่สื่อฯ ผู้สามารถชี้นำสังคมได้
ยังนำเสนอจุดยืนของตนในลักษณะมี
ก-ฝ่าย เช่นเดียวกับที่บางรายการเกือบ
โตนถอด เพราะถูกมองว่ามีลักษณะ
วญ อาจเป็นเหตุให้คนไทยทะเลาะกัน
งมากยิ่งขึ้น

การออกมาเคลื่อนไหวของลูกเสือ
าวบ้านในหัวนี้ จึงถูกต้องสงสัย แต่
าน ผอ.ลูกเสือคนนั้นบอกว่า ครั้งนี้...
างกัน

"มันคนละเหตุการณ์เลย คนละเรื่อง
ลัทธิธรรมบัญญัติเปลี่ยนไปแล้ว ในขณะที่
รัฐธรรมนูญสมัยนั้น ถ้าพูดถึงศาสนา
อง 'พุทธ' แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว ตอนนี
พุทธก็ได้ คริสต์ก็ได้ อิสลามก็ไม่มีปัญหา
มีแล้ว คำว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ระจำชาติ"

และเน้นย้ำว่าลูกเสือชาวบ้าน
นี่ 'เป็นกลาง'

"ตอนนี้ลูกเสือชาวบ้านผมบอกได้
ลยว่าเราเป็นกลาง ตอนนีเราต้องการ
ความสามัคคีของคนในชาติ ถึงแม้ว่าเมื่อ
อนเรายอมรับว่าลูกเสือชาวบ้านถูก
ร้างขึ้นมาโดยรัฐบาล เพื่อให้เป็นชาว
แล้วไปตั้งคนออกห่างจากคอมมิวนิสต์
แต่ตอนนี้ไม่ใช่"

พร้อมแสดงจุดยืนของลูกเสือชาว
บ้าน ผ่านความเห็นต่อการแก้ไขปัญห
องรัฐ ในฐานะลูกเสือชาวบ้านที่ครั้ง
หนึ่งด้วยความเป็นตัวจริงชายแดน ย่อม
บ้านประสบการณ์ของการเป็นฝ่ายปราบ
ปรามมาแล้ว

"เรา (ลูกเสือ) ไม่วิพากษ์วิจารณ์กัน
นะว่ารัฐทำถูกผิดอย่างไร เพราะใน
สถานการณ์นั้นๆ ไม่มีทางที่จะควบคุม
อะไรได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะตากใบหรือหรือเซ
เพราะในการรบทุกครั้งล้วนอาจบาน
ปลายได้เสมอ แต่แนวทางของเรา เราไม่
ใช้อาวุธอยู่แล้ว เรื่องอาวุธไม่ต้องพูดถึง
เลยกับลูกเสือ ก็มีไม้พลองที่ถือกันแหละ
ไม่มีเรื่องการฝึกการต่อสู้เลย"

แม้คำพูดที่มั่นใจของ พล.ต.ท.
สาโรจน์ครั้งนี้ อาจถือได้ว่าเป็นฤกษ์ดี ที่
ลูกเสือชาวบ้านจะได้ประกาศว่า "ฉันยัง
อยู่" แต่อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่า ในท้อง
ที่เหล่าลูกเสือฯ คาดหวังว่าจะได้เข้า
ไปแสดงพลังนั้น เป็นพื้นที่ๆ 'ต่างอย่าง
พิเศษ' ซึ่งมีข้อเรื่องง่ายสำหรับการเดิน
เข้าไปด้วยไม้พลองอันเดียว

คือขืนนี้ ลูกเสือของบ้านบว... (ตัด)

"เราก็เป็นคน ปุถุชนนะ เพราะเรา
ไม่ใช่แรมโบ้ ที่จะบ้านบึงเข้าไปคน
เดียวแบบหนังฝรั่ง ทุกคนกลัวทั้งนั้น
ครับ ตำรวจทหารก็ตาม แต่ถึงจะกลัว
ขนาดไหน เมื่อมีหน้าที่ก็ต้องทำ ลูกเสือ
ชาวบ้านก็เช่นเดียวกันเมื่อถูกปลุกก็ต้อง
ลุกขึ้น"

ความมั่นใจนั้น ยังรวมไปถึงการมี
จำนวนสมาชิกลูกเสือฯ ที่รวมทั้งชาว
พุทธ-มุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ที่อยู่แล้ว จำนวนเกือบแสน
ผสมด้วยกลยุทธ์ที่ลูกเสือจะนำไปใช้
ที่ทำให้มีความหวัง

นั่นคือวิธีการให้คนเข้าไปในหมู่บ้าน
แล้วตั้งคนในพื้นที่ที่สนใจมาฝึก ขณะ
เดียวกันก็ให้อุดมการณ์ของลูกเสือชาว
บ้านไปด้วย แล้วให้คนนั้นๆ ไปชักชวน
คนในพื้นที่ให้เข้ามาร่วมฝึกเพื่อเป็น
สมาชิกต่อไป

"เราใช้ปากครับ คนที่ใช้อาวุธผม
เห็นแต่ปากทุกที ที่ผ่านๆ มา แต่ว่ามัน
อาจจะนานหน่อย แต่เราจะสร้างคนไป
เรื่อยๆ ให้เป็นพวกเราจนครบทุกหมู่บ้าน
100 คนได้สัก 10 ก็ยังดี พอถึงเวลา
ก็เรียกมาชุมนุมหลายๆ หมู่บ้านมารวมกัน
พอวันเรียกคืนสู่เหย้า คนที่เป็นสมาชิก
เดิมก็อาจพาสมาชิกใหม่มาเพิ่มอีก
เหมือนกับโปรยสปอร์ ลูกโซ่ ไปเรื่อยๆ
สมัยก่อนใช้วิธีนี้แหละ คอมมิวนิสต์ที่
ไหนจะเข้าไปได้ เพราะคอมมิวนิสต์เวลา
ไปไหน ก็ต้องการซัพพอร์ทจากคนใน
พื้นที่ ฉะนั้นเมื่อคนเป็นพวกเรา เหมือน
ปลาถ้าไม่มีน้ำ มันก็เสร็จ"

o o o

การชุมนุมที่ท้องสนามหลวง ในวันที่
ที่ 28 พฤศจิกายน ของบรรดาเหล่าลูก
เสือชาวบ้านทั่วประเทศคนไหนคนนั้น
จึงถือเป็นการโหมโรงนำไปสู่กิจกรรมเพื่อ
พี่น้องชาวใต้ต่อไป

"เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะช่วยได้
มากขนาดไหน เพราะเราก็คือประชาชน
ธรรมดาคนหนึ่ง แต่เราจะทำแบบเต็มที่
ของเรา เพราะหลักสำคัญที่สุด คือการ
สอนให้ทุกคนรวมใจกันเพื่อพิทักษ์
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อันถือเป็นหัวใจ มิใช่การปลุกระดมในสิ่ง
ที่เป็นการสร้างความแตกแยก

"ถ้าจะปลุกระดม ก็เป็นการปลุก
คนไทยด้วยกันให้หันมาจับมือกัน
อย่าถือเขาถือเรา อย่าถือศาสนา เมื่อ
เป็นคนไทย เราต้อง (ร้องเป็นเพลง) รัก
กันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย จะเกิด
ภาคไหนไหน ก็ไทยด้วยกัน เชื้อสาย
ประเพณี ไม่มีขีดค้น เกิดได้ธงไทยนั้น
ปวงชนทุกคนคือไทย"

ขนาดลูกเสือรุ่นใหญ่ออกมาจับขาน
ได้ทรงพลังขนาดนี้แล้ว คนไทยที่เหลือก็
ต้องช่วยกันด้วย! ■